



ข้อเสนอสำคัญต่อการจัดทำร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 เวทีจังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี
 ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ และ วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข้อ	<p>ข้อเสนอสำคัญต่อการจัดทำร่าง พรบ. คุ้มครองกรรมการการเลือกตั้ง</p> <p>๑. บทบาทของ กกต. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง</p> <p>๑.๑ บทบาทด้านการจัดการเลือกตั้งระดับชาติ มีข้อเสนอ ๒ แนวทาง แนวทางที่ ๑ ให้ กกต. เป็นผู้ควบคุมการจัดการเลือกตั้ง แต่ให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง (ความเห็นส่วนใหญ่มาจากภาคประชาชน) แนวทางที่ ๒ ให้ กกต. เป็นผู้ควบคุมและจัดการเลือกตั้งในรูปแบบเดิม (ความเห็นส่วนใหญ่มาจากอดีต กกต. จังหวัด)</p> <p>๑.๒ บทบาทด้านการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ให้มหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น โดยให้ กกต. เป็นผู้ควบคุม</p> <p>๑.๓ บทบาทด้านการควบคุมสื่อรณรงค์การเลือกตั้ง กกต. ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียง และกำหนดจุดติดตั้ง</p> <p>๑.๔ บทบาทด้านการพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเลือกตั้ง</p> <p>- บทบาทของ กกต. ไม่ควรจำกัดอยู่แค่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งเท่านั้น แต่ควรรวมถึงการจัดอบรม เพิ่มพูนความรู้ให้กับประชาชนในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข และสร้างจิตสำนึกหน้าที่ความเป็นพลเมืองในทุกระดับ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างต่อเนื่อง (อย่างไรก็ตาม กกต. ก็มีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต่างอยู่แล้ว) - กกต. ต้องมีหน้าที่รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งอย่างทั่วถึงและแท้จริง</p>
๒.	<p>คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด</p> <p>ประเด็นความคงอยู่ของ กกต. จังหวัด มี ๒ แนวทาง แนวทางที่ ๑ ให้คงไว้ซึ่ง กกต. จังหวัดแบบเดิม (ความเห็นส่วนใหญ่มาจากอดีต กกต. จังหวัด) โดยมี ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>- ปรับจำนวน กกต. ให้สอดคล้องกับ กกต. กลาง คือ ให้ กกต. จังหวัดมีจำนวน ๗ คน</p> <p>- ให้การสรรหาหรือการเดิมซ้ำซึ่ง กกต. จังหวัด มีความเป็นกลาง ชื่อสัตย์ สุจริต</p> <p>- ให้ กกต. จังหวัด มีความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ ด้านประชาธิปไตย โดยให้ลงไปในระดับท้องถิ่น</p> <p>- ไม่มีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทน กกต. จังหวัดว่าจะอยู่ในรูปแบบของ เงินเดือนประจำ หรือเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น</p>

ชื่อ	ข้อเสนอสำคัญต่อการจัดทำร่าง พรบ. ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	<p>- ในกรณีที่มีการเลือกตั้ง ให้มีการสลับพื้นที่ในการควบคุมการเลือกตั้ง แนวทางที่ ๒ ไม่ควรมี กทต.จังหวัด ด้วยเหตุผลดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่มาของ กทต. จังหวัด มีกระบวนการที่ไม่โปร่งใส - การดำเนินงานของ กทต. ขาดความเป็นอิสระ - เป็นภาระด้านงบประมาณ <p>ในแนวทางการนี้ จึงมีข้อเสนอว่า การบริหารจัดการเลือกตั้งควรให้สำนักงาน กทต.จังหวัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยให้ กทต.กลาง ส่งผู้ควบคุมการเลือกตั้งลงไปในแต่ละพื้นที่ (ความเห็นส่วนใหญ่มาจากภาคประชาชน)</p>
๓.	<p>อำนาจและหน้าที่ของ กทต. ในการควบคุมการเลือกตั้งให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม ควรประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ กทต. มีหน้าที่และอำนาจ สืบสวนสอบสวน และจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง - ให้ กทต. ส่วนกลาง กระจายอำนาจไปให้ กทต.จังหวัด ในการตัดสินในเรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้น - ควรเพิ่มอำนาจให้ ก.ก.ต. สามารถดำเนินคดีได้เอง (แต่ก็มีความเห็นแย้งว่าควรให้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปกติ) - ควรมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้งและพยานในคดีเลือกตั้ง
๔.	<p>ประเด็นอื่น ๆ</p> <p>๔.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มบทบาทขององค์กรเอกชน/ภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งให้มากขึ้น - เปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นกรรมการประจำหน่วยได้ - ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการทุจริต และควรมีรางวัลนำจับในการร้องขอการกระทำผิด - ให้มีองค์กรภาคประชาสังคมในรูปแบบ P-NET <p>๔.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรสรรรทา กทต. ชุดใหม่ทั้งหมด - ควรนำเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเลือกตั้ง - กทต. ควรจัดให้มีล่ามท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในการสื่อสารสาระประจำหน่วยการเลือกตั้งต่างๆ - ควรลงทะเบียนผู้เลือกตั้ง - ให้มีกล่องวางบัตรประจำหน่วยการเลือกตั้ง - ควรจัดให้มีกองทุนปราบทุจริตการเลือกตั้ง - การกบฏไม่ควรถูกจำกัดเฉพาะเครื่องหมายกากบาทอย่างเดียว - คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งควรเลือกมาจากข้าราชการ - เพิ่มกลไกการร้องเรียน การทุจริตการเลือกตั้ง และเพิ่มช่องทางการติดตามตรวจสอบ - ควรมีมาตรการควบคุมให้ กทต. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง - ในอนาคตอาจจะให้ภาคประชาชนหรือภาคเอกชนที่ความพร้อมเป็นผู้จัดการเลือกตั้งแทน กทต. จังหวัดได้ (ในพื้นที่มีความเหมาะสม)